



FAIRHILLS
HIGH SCHOOL
KNOX

Kết quả Vượt trội



Chúng tôi vui mừng thông báo rằng kết quả Khảo sát Thái độ đối với Trường học của chúng tôi cao hơn mức trung bình so với của Tiểu bang trong tất cả các lĩnh vực.

Khảo sát Thái độ đối với trường học là một công cụ có giá trị do Bộ Giáo dục cung cấp để giúp các trường hiểu rõ hơn về nhận thức và trải nghiệm của học sinh. Cuộc khảo sát hàng năm này cho phép Fairhills, cùng với các trường khác, so sánh kết quả của họ với các tổ chức tương tự, các trường trong mạng lưới và mức trung bình của tiểu bang.

Những phản hồi tích cực cho thấy học sinh của chúng tôi cảm thấy được truyền cảm hứng, được trao quyền, được hòa nhập và được hỗ trợ trong mọi khía cạnh của đời sống học đường.

Các giá trị mà chúng tôi đề cao trong trường học của mình rất quan trọng trong việc thúc đẩy các mối quan hệ tôn trọng và tích cực. Thông qua việc triển khai “Khuôn khổ Hành vi Tích cực trên toàn trường”, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả thành viên cộng đồng đều hiểu những kỳ vọng cao của nhà trường. Điều này, cùng với tính nhất quán trong thực hành giảng dạy thông qua Mô hình Học tập Hướng dẫn của FHS, tạo ra một môi trường học tập có trật tự và hỗ trợ cho học sinh của chúng tôi. Bằng cách thấm nhuần những giá trị này, chúng tôi thúc đẩy sự tôn trọng và tính tích cực trong học sinh, giáo viên và nhân viên. Thông qua những nỗ lực này, chúng ta có thể xây dựng các mối quan hệ bền chặt trong cộng đồng trường học của mình, cuối cùng dẫn đến trải nghiệm giáo dục thành công cho tất cả những người tham gia.

Chúng tôi tập trung vào các chiến lược học tập sáng tạo và hấp dẫn, nhằm thu hút sự quan tâm của mỗi học sinh tại thời điểm các em cần. Thông qua các chương trình phát triển cá nhân, học sinh được cung cấp các kỹ năng học tập và cuộc sống cần thiết để vượt qua mọi trở ngại mà các em sẽ gặp phải ở trường và hơn thế nữa.



www.fairhillshs.vic.edu.au



fairhills.hs@education.vic.gov.au



330 Scoresby Road
Knoxfield 3180

Phản hồi của học sinh chúng tôi so với các trường khác

Đánh giá	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%	Thấp hơn 4%	Thấp hơn 5-9%	Thấp hơn 10% trở lên
Yếu tố Khung	Các trường tương tự	Các trường trong mạng lưới	Mức trung bình của Tiểu bang			
Kích thích việc học tập	Cao hơn 10%	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%			
Thời gian giáo dục hiệu quả	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%			
Thử thách học tập khác biệt	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%			
Thái độ học tập hiệu quả	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%			
Kỳ vọng thành tích cao	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%			
Tính cố gắng	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%			
Quan tâm của giáo viên	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%			
Tính tự tin	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%	Cao hơn 1-4%			
Tính kiên trì	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%	Cao hơn 1-4%			
Động lực và sự quan tâm	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%	Cao hơn 1-4%			
Tính kỷ luật và thiết lập mục tiêu	Cao hơn 10%	Cao hơn 1-4%	Cao hơn 1-4%			
Thái độ tham gia	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%	Cao hơn 1-4%			
Kết nối trường học	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%	Cao hơn 1-4%			
Tiếng nói của học sinh và hội đoàn	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%			
Giao đoạn chuyển tiếp (chỉ lớp 10-12)	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 1-4%			
Giai đoạn chuyển tiếp lớp 7 và học sinh mới	Cao hơn 10%	Cao hơn 10%	Cao hơn 10%			
Biện hộ tại trường	Cao hơn 10%	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%			
Quản lý việc bắt nạt	Cao hơn 10%	Cao hơn 10%	Cao hơn 10%			
Tôn trọng sự đa dạng	Cao hơn 10%	Cao hơn 5-9%	Cao hơn 5-9%			